

CẦU NGUYỆN TỪ TRÊN MÁY BAY TRỰC THĂNG

● Tom Dermody



Đức cha Daniel R. Jenky đang ban phước lành khi trực thăng bay trên không giáo phận Peoria của ngài hôm 10/4/2020. Ảnh: T.L.

Sám mục Daniel R. Jenky của giáo phận Peoria, bang Illinois bay lên bầu trời trên một máy bay

trực thăng vào ngày *Good Friday*, 10/4/2020, để ban phép lành cho toàn thể giáo phận Peoria cũng như để cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch siêu vi khuẩn *coronavirus*.

“Tôi hạnh phúc khi làm điều gì đó có thể mang lại nguồn an ủi đến cho mọi người, đặc biệt những giáo dân đang hoảng sợ cho những người thân của mình trong bệnh viện vào ngày *Good Friday* này,” Đức cha Jenky nói sau khi ngài đặt chân xuống gần Phi cảng quốc tế Gen. Wayne A. Downing tại Peoria.

“Loại bệnh này mang đến nỗi sợ hãi khủng khiếp cho người dân và quốc gia chúng ta,” vị giám mục nói tiếp, ngài đã mang khẩu trang trước khi bước lên chiếc trực thăng vận tải y tế vào lúc 1 giờ trưa cho một chuyến bay kéo dài 12 phút đến khu thương mại Peoria và quay về. “Và cầu nguyện, bất kỳ ai nói gì đi nữa, là điều có thể dời non chuyển núi. Tôi thực sự cảm thấy được chúc phúc khi cầu nguyện với và cho giáo phận hiện nay, và cho mọi người tại tiểu bang Illinois, cho đất nước chúng ta và thế giới.”

Việc cầu nguyện trên không trung được đề xuất lần đầu tiên vào giữa tuần bởi anh Tomas Wojtowicz, một phi công phục vụ cho ngành hàng không OSF – một chi nhánh của Công ty Chăm sóc y tế OSF, một hệ thống có trụ sở đặt tại Peoria nằm dưới quyền sở hữu và điều hành của các sœur Dòng Ba thánh Phan-xi-cô. Khi các vị lãnh đạo OSF đã tiếp cận giáo phận Peoria và gợi ý việc một linh mục đáp máy bay để cầu nguyện xin ơn che chở chống lại COVID-19, họ

đã đón nhận sự phúc đáp mau mắn từ Đức cha Jenky vì ngài mong muốn thực hiện công việc đó.

“OSF là một trong những cơ sở từ thiện Công giáo lớn nhất của chúng tôi,” Đức cha Jenky đã nói đến hệ thống bao gồm 14 bệnh viện và sử dụng hơn 23.000 nhân viên. “Bất cứ điều gì các sœur yêu cầu tôi, tôi cố gắng làm ngay.”

Ngoài Đức cha Jenky trên trục thẳng của Chuyến bay vì *Sự sống của OSF*, còn có sự tham gia của Đức ông Philip Halfacre, cha tổng đại diện của giáo phận Peoria, cũng như phi công và một y tá của chuyến bay.

Tuy nhiên thời tiết thuận lợi dẫn đến quyết định bay vào ngày *Good Friday*, Đức cha Jenky nói ngày đó là thích hợp.

“Đây là một trong những ngày thánh thiêng nhất trong năm, vào thời điểm chúng ta

“Đây là một trong những ngày thánh thiêng nhất trong năm, vào thời điểm chúng ta đang sống một điều gì đó y như chúng ta chưa bao giờ sống qua,”

đang sống một điều gì đó y như chúng ta chưa bao giờ sống qua,” Đức cha đã nói với *The Catholic Post*, một nhật báo của giáo phận Peoria.

Trong chuyến bay đến khu thương mại Peoria và quay về, Đức cha Jenky đã dâng lên một lời kinh nguyện do Tòa thánh Vatican biên soạn và được đọc trong một “Thánh Lễ trong Thời kỳ Đại Dịch.” Lời nguyện bao gồm một phần như sau:

“Lạy Thiên Chúa Toàn Năng muôn đời, Đấng nâng đỡ chúng con trong mọi cơn nguy nan, chúng con hướng về Chúa trong cảnh khốn quẫn của chúng con; trong niềm tin tưởng, chúng con cầu xin Chúa thương đoái đến những người đang đau khổ, ban cho kẻ chết được nghỉ yên muôn đời, an ủi những người sầu khổ, chữa lành cho các bệnh nhân, ban bình an cho người đang hấp hối, ban sức mạnh cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe, ban ơn khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo chúng con và lòng can đảm cho chúng con đi đến với mọi người trong tình yêu thương, nhờ đó chúng con có thể làm vinh danh Chúa.”

Một khi chiếc trực thăng bay đến khu thương mại Peoria – bên trên trung tâm chăm sóc y tế OSF thánh Phan-xi-cô và gần nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Maria – viên phi công quay hướng về phía bắc, phía đông, phía nam và phía tây. Sau đó vị giám mục ban phép lành qua cửa máy bay trực thăng theo từng hướng.

“Chúng tôi ban phúc lành, vào giờ thánh thiêng này trong năm, cho tất cả các tín hữu và cách riêng cho những người đang đau khổ vì cơn đại dịch và những người đang chăm sóc họ,” Đức ông Halfacre nói, ngài là người đáp chuyến bay trực thăng lần đầu tiên. Ngài và Đức cha Jenky biểu lộ lòng biết ơn đối với ban lãnh đạo trung tâm chăm sóc sức khỏe OSF không chỉ vì thực hiện chuyến bay thành công, nhưng đặc biệt hơn nữa vì đã cung ứng việc chăm sóc và vì lời khuyên của họ đối với Giáo phận Peoria.

“Họ đã là những cộng sự với tất cả chúng tôi trong

việc phải đáp ứng như thế nào trong tình hình hiện nay,” Đức ông Halfacre nói thêm.

“Chúng tôi không phải là những chuyên viên về bệnh truyền nhiễm,” Đức cha Jenky nói. “Thật là niềm an ủi lớn lao khi có được lời khuyên khôn ngoan từ những chuyên viên y tế và trong hoàn cảnh của chúng tôi, từ hệ thống bệnh viện Công giáo mà tôi hoàn toàn tin cậy.”

Steve Mattern, phó chủ tịch về các dịch vụ điều hành cho Trung Tâm Chăm sóc sức khỏe OSF, cho biết nhân viên của hệ thống đang “thực hiện công việc vĩ đại” trong giai đoạn không rõ ràng này khi còn có “nhiều điều chưa được biết.” Khả năng OSF đương đầu với hầu hết các ca nhiễm Covid-19 là Tiểu Công ty chăm sóc sức khỏe OSF của Trung Tâm Y khoa Maria tại Chicago mới vừa đạt được. Mattern nói vào ngày 10 tháng Tư là bệnh viện có 160 bệnh nhân Covid-19, nhưng cũng đã chữa trị và cho về nhà 186 bệnh nhân.

Cho dù việc siêu vi khuẩn lan tràn ở mức độ cao hơn tại trung tâm Illinois không rõ ràng thế nào đi nữa, nhưng vào ngày *Good Friday*, toàn vùng đã được che chở bằng lời cầu nguyện từ trên không trung.

Đức cha Jenky nói, mặc dù có một cơn gió thổi mạnh, chuyến bay vẫn “rất thuận lợi và rất an toàn. Các phi công và y tá cũng như mọi người đều vô cùng đáng mến.” Ω

(14/4/2020)

● **Kim Ngân 59** chuyển ngữ